

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
BAN QUẢN LÝ
CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 11 tháng 01 năm 2024

Số: 99 /KCNĐN-MT

Vv tham vấn ý kiến về chương trình nhãn sinh thái Việt Nam và tiêu dùng xanh.

Kính gửi:

- Các công ty đầu tư hạ tầng KCN;
- Các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai nhận được văn bản số 11329/STNMT-MT ngày 29/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham vấn ý kiến về chương trình nhãn sinh thái Việt Nam và tiêu dùng xanh của Ban Quản lý Dự án lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường đề án phát triển các đô thị xanh loại II (theo công văn số 76/CV-BQLĐTX ngày 19/12/2023 của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Trong khuôn khổ của Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” (sau đây gọi tắt là Dự án) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và Ngân hàng phát triển Châu Á hỗ trợ, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Ban Quản lý Dự án lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường đề án phát triển các đô thị xanh loại II thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng tiêu chí sản phẩm nhãn sinh thái, thử nghiệm và hoàn thiện quy trình cấp nhãn sinh thái đối với 05 sản phẩm để thực hiện các giải pháp kinh tế tuần hoàn, sản xuất, tiêu dùng bền vững và thân thiện với môi trường tại các đô thị loại II”.

Nhằm hỗ trợ Ban Quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp, công ty đầu tư hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện cung cấp thông tin thông qua việc truy cập đường link:

https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3JcyJiHMYVeAvhs
hoặc quét mã QR theo Phụ lục đính kèm.

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thông báo đến các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, MT (Tuyet).

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trí Phương

PHỤ LỤC
CUNG CẤP THÔNG TIN KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG CHỨNG
NHẬN NHÃN SINH THÁI VIỆT NAM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ
THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

*(Kèm theo Công văn số 99 /KCNĐN-MT ngày 11 / 01 /2024
của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai)*

